

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างพลังและหนุนเสริมขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม	สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	1. ร้อยละของเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ รวมถึงเงินที่มาจาก การบริจาคของชุมชนในพื้นที่ต่อจำนวนงบประมาณทั้งหมด	ร้อยละ 10	ไม่มี
		2. จำนวนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยว ด้านเกษตรและอาหาร ด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	4 นวัตกรรม	ไม่มี
		3. ร้อยละของเงินรายได้จากการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อประมาณการรายได้ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 4	ปีงบประมาณ 2567 มีรายได้จากการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ จำนวน 428,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.31
		4. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีรวมถึงการอนุรักษ์และพัฒนา	ร้อยละ 40	คณะวิทยาการจัดการ มีจำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 17 กิจกรรม และมีโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีรวมถึงการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 15 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 88.23

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
		ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อจำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด		
		5. จำนวนแนวปฏิบัติ/นวัตกรรมที่นำไปใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่	1 เรื่อง	<p>คณะวิทยาการจัดการจัดการมีจำนวนแนวปฏิบัติหรือนวัตกรรมที่นำไปใช้เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ จำนวน 9 แนวปฏิบัติ ได้แก่</p> <p>ตำบลบางเตือ อำเภอมือง จังหวัดปทุมธานี</p> <ol style="list-style-type: none"> องค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ในการทำขนมเบเกอรี่ องค์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ในการย่อยสลายได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม <p>ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี</p> <ol style="list-style-type: none"> องค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ในการทำและต่อยอดผลิตภัณฑ์กระเป่าและตะกร้าหวายลวดลายใหม่ <p>ตำบลบางชะแยง อำเภอมือง จังหวัดปทุมธานี</p> <ol style="list-style-type: none"> การพิมพ์สีธรรมชาติด้วยเทคนิคการถ่ายโอนสี โดยใช้สีจากฝาง และสีจากดอกดาวเรือง <p>ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมือง จังหวัดปทุมธานี</p> <ol style="list-style-type: none"> ผลิตภัณฑ์หมอนรองคอเพื่อสุขภาพตำบลบ้านใหม่ <p>ตำบลบึงขำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี</p> <ol style="list-style-type: none"> อาหารปลาต้นทุนต่ำที่ทำจากวัสดุเหลือใช้จากสวน เช่น หน่อกล้วย ตันกล้วย ทำให้ประหยัดต้นทุน และรักษาสิ่งแวดล้อมในน้ำ

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
				<p>2. สูตรหมยมปลา และปลาต้ม ที่มีรสชาติเปรี้ยวพอดีในการรับประทาน และเทคนิคในการล้างทำความสะอาดปลา การหมัก และการลดกลิ่นคาวปลาสามารถเก็บรักษาได้นานมากขึ้น</p> <p>ตำบลบึงกาสาม อำเภอนองเสือ จังหวัดปทุมธานี</p> <p>1. การส่งเสริมองค์ความรู้ที่ต่อยอดจากแนวคิดและความต้องการของชุมชนในการแปรรูปพริกแกงและน้ำพริก</p> <p>ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p> <p>1. องค์ความรู้การสร้างสรรค์งานออกแบบตกแต่งจากวัสดุที่เหลือทิ้งให้มีเอกลักษณ์และน่าสนใจ</p>
		6.จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	100,000 บาท	ไม่มี
		7.ร้อยละของรายวิชาที่นักศึกษาอาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้ชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ต่อจำนวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด	ร้อยละ 65	<p>มีรายวิชาที่นักศึกษาอาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้ชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่จำนวน 17 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 15.04 ต่อจำนวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด</p> <p>หมายเหตุ : คำนวณจากจำนวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด ภาคการศึกษาที่ <u>1/2567</u></p>

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนด้านบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	วันที่ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1	กิจกรรมประกวดแผนธุรกิจ BMC เพื่อแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมไทย ให้น่าอยู่ (รหัส 3011001)	ยกเลิกการดำเนินโครงการ	-	ผศ.ศิริพงษ์
2	กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ “ผูกพันด้วยใจรัก” สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (รหัส 3041001)	ดำเนินการแล้ว	วันที่ 31 กรกฎาคม 2567	ผศ.ศิริพงษ์
3	กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ พี่น้องค้าปลีกร่วมใจ (รหัส 3041002)	ดำเนินการแล้ว	วันที่ 17 กรกฎาคม 2567	อ.ดร.วิญญู
4	กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี (รหัส 3041003)	ดำเนินการแล้ว	วันที่ 17 กรกฎาคม 2567	อ.ศิริพร
5	กิจกรรมบริการวิชาการสอนทักษะผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่าย โรงเรียนสู่นักศึกษาสื่อสารดิจิทัลวไลยอลงกรณ์ฯ (รหัส 3061002)	ดำเนินการแล้ว	วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567	ผศ.ดร.ประกอบเกียรติ/ อ.ปรีมปรัชญ์/อ.ศราวุฒิ
6	กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน จังหวัดปทุมธานี (รหัส 3061003)	ดำเนินการแล้ว	วันที่ 13 สิงหาคม 2567	คณะกรรมการบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
7	กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชน (รหัส 3061001)	ดำเนินการแล้ว	วันที่ 11 กรกฎาคม 2567	คณะกรรมการบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 7 กิจกรรม ดำเนินการแล้ว จำนวน 6 กิจกรรม และยกเลิกการดำเนินกิจกรรม จำนวน 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 85.71